

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๒ ๓๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ทุกศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทุกโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษ ทุกโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินเนื่องจากบแสดงฐานะการเงินและบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มิได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนภายใต้สังกัด ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ได้รับจากการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ประมาณ ๓๐,๐๐๐ โรงเรียนโดยโรงเรียนภายใต้สังกัดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งคู่มือและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กำหนดให้รายงานการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายใต้สังกัดส่งผลให้บแสดงฐานะการเงินและบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อบแสดงฐานะการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่ให้เป็นข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกับอยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาปรับแนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย

/สำนักงานคณะกรรมการ...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำและแสดงข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาตามบริบทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้หน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบรายงานเงินรายได้สถานศึกษา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ด้วยการตรวจสอบและจัดทำรายงานเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนภายใต้สังกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดทำรายงานเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนภายใต้สังกัด (โรงเรียนที่อยู่ในกำกับ ดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด) ด้วยการรวบรวมข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาที่โรงเรียนเก็บรักษาและเงินที่เกินวงเงินเก็บรักษาของโรงเรียนและได้นำฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปเป็นภาพรวมของหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดทำข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาต้นงวด, รายการรับ - จ่ายระหว่างงวด, ยอดเงินคงเหลือปลายงวด และให้กรอกข้อมูลตามตารางรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักการคลังและสินทรัพย์ [https : //www.finance - obec.net](https://www.finance-obec.net) (ขอให้กรอกข้อมูลตามลำดับหน่วยเบิกจ่ายในระบบ google sheets อย่าแก้ไขหรือลบข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายอื่น)

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย/โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานเงินรายได้สถานศึกษาที่อยูในการควบคุม กำกับ ดูแล โดยรวบรวมข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาที่เก็บรักษาและเงินที่เกินวงเงินเก็บรักษาและได้นำฝากส่วนราชการผู้เบิก สรุปเป็นข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย/โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยจัดทำข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาต้นงวด, รายการรับ-จ่ายระหว่างงวด และยอดเงินคงเหลือปลายงวด และให้กรอกข้อมูลตามตารางรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักการคลังและสินทรัพย์ [https : //www.finance - obec.net](https://www.finance-obec.net) (ขอให้กรอกข้อมูลตามลำดับหน่วยเบิกจ่ายในระบบ google sheets อย่าแก้ไขหรือลบข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายอื่น)

๓. ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือที่สรุปข้อมูลเป็นภาพรวมระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

อนึ่ง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนภายใต้สังกัดต้องเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และมีความถูกต้องตรงกันระหว่างทะเบียนคุมของหน่วยเบิกจ่ายและโรงเรียนภายใต้สังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร ทินสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓ - ๒๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖